



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕
อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เตรียมความพร้อม สนับสนุน และดำเนินการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในนามของกระทรวงมหาดไทยและ กรมการปกครอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ สมพระเกียรติ ได้แก่ การจัดทำน้ำพระพุทธรูปมงคลศักดิ์สิทธิ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการดนตรี จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>๒. สนับสนุนการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือ กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีงาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียง</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๒. การแก้ไขปัญหายาเสพติด	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย มาตรการป้องกัน มาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดรักษา และมาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากการ Re X-ray กรณีผู้ค้าและผู้ผลิตให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดให้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูต่อไป และสำหรับผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด ให้เฝ้าระวัง หรือนำตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แล้วแต่กรณี ตามความรุนแรงของอาการ ทั้งนี้ ให้กำกับดูแลบุคลากรฝ่าย ปกครองในพื้นที่ มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์อื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>โดยเด็ดขาด หากพบว่ามิบุคคลากรฝ่ายปกครองมีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาต่อไป</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างการรับรู้ถึงมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด และเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่</p>	
<p>๓. การสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา</p>	<p>- ขอเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอ ดังนี้</p> <p>๑. ศึกษารายละเอียดตามข้อกำหนด และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้ประสานกับ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เน้นย้ำบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต เทียบธรรม และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง</p> <p>๓. เน้นย้ำให้กรรมการประจำสถานที่เลือก ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการพิจารณาบัตรดี/บัตรเสีย การนับคะแนน และการรวมคะแนน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์</p> <p>๔. ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และกวดขันมิให้มีการเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันเกี่ยวกับผลการเลือก กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขอให้รายงานให้กรมการปกครองทราบทันที</p>	<p>นายอำเภอ</p>
<p>๔. การเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนฟ้าคะนองและน้ำท่วมฉับพลัน</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอ ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดังนี้</p> <p>๑. ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน โดยบูรณาการการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่</p> <p>๒. สำรวจความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง ป้ายบอกทาง ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่มีสภาพไม่แข็งแรง พร้อมทั้งเตรียมการป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง รวมถึงการเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านช่องทางกระจายข่าว เสียงตามสาย รวมทั้งช่องทางเผยแพร่อื่น ๆ ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและช่องทางขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ</p>	<p>นายอำเภอ</p>
<p>๕. การบริหารงบประมาณ</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัด ติดตามและบันทึกข้อมูลโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar cell/ Solar Rooftop) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้ครบถ้วน</p>	<p>จังหวัด</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	๒. ขอให้อำเภอ ทบพทวนโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar cell/Solar Rooftop) เนื่องจากมีอำเภอที่พบปัญหาเรื่องโครงสร้างของอาคารทำให้ไม่สามารถติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ โดยให้สำรวจพื้นที่ภาคพื้นดินเพื่อติดตั้งระบบดังกล่าวแทน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาให้ประสานงานกับกองวิชาการและแผนงาน	อำเภอ
๖. การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก กิจกรรม “อส. จิตอาสาพัฒนา รักดิน รักน้ำ รักโลก	- ขอให้จังหวัด กำชับ และเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ผ่านระบบ Google forms ให้ครบทุกกองร้อย ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งส่งแบบนำเสนอการประกวดการจัดกิจกรรมของกองร้อยที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งสองประเภทในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม และส่งให้สำนักอำนวยการกองอาสาสมัครดินแดน	จังหวัด/อำเภอ
๗. การขอใบอนุญาตให้ขายสุราในเวลาห้ามจำหน่าย	- ขอให้จังหวัด/อำเภอ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราในเวลาห้ามจำหน่าย ณ สถานที่ขายสุราสำหรับโรงแรม และทำอากาศยาน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ซึ่งจะอนุญาตให้จำหน่ายได้เฉพาะที่เห็นว่ามี ความจำเป็น ณ สถานที่ขายสุราสำหรับโรงแรมและทำอากาศยาน (ข้อ ๑ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓) โดยเขตพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำขออนุญาต กับสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ โดยมี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ออกใบอนุญาต ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ยื่นคำขออนุญาตที่ นายอำเภอท้องที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาต	จังหวัด/อำเภอ
๘. มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย	- ขอให้อำเภอ ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน กระสุนปืนลูกซอง สามารถยื่นความประสงค์ได้ตามข้อปฏิบัติ ว่าด้วย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.๒๕๒๔ และ หนังสือ ที่ มท. ๐๓๐๘.๓/ว๔๘๒๖ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนกระสุนปืนลูกซองสำหรับการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อย่างเคร่งครัด	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ